



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๓, ๓๐๔๕ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๓๓๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

เรียน คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อธิการบดีจึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี

อนึ่ง หากหน่วยงานใดมีเรื่องที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ขอได้โปรดส่ง
เอกสารให้งานประชุม กองกลาง ภายในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเตรียม
ข้อมูลการประชุมจัดส่งให้กรรมการศึกษาก่อนวันประชุมหากหน่วยงานใดส่งเอกสารภาย
หลังจากที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายเลขานุการจะบรรจุเป็นวาระในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

รายชื่อคณะกรรมการ

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิสร คันทรล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔	อาจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕	นางสาวณัฐฉิณี สิ้นฉิม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖	อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗	อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘	นายชุมพล รินคำ	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๙	นางกมลวรรณ เปรมเกษม	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๑๐	นายสุกิจ ดิตชัย	รก. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
๑๑	นายวิเชียร คำรินทร์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
๑๒	นางสาวนীর เรียนภุมา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓	นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๑๔	นางจินดา จันทร์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๑๕	นางนรมน โลไทยสงค์	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
๑๖	นายประครอง ยอดหอม	ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
๑๗	นางสาวสิริวิทย์ อินจินดา	ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ
๑๘	นางศรีกุล นันทะชมภู	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙	นางวรรณา ฟูกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพฯ
๒๐	นายเกษม ไคว้มา	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒๑	อาจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๒๒	นายประศาสน์ ก้องสมุทร	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๓	นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๔	นายปริญญา สมบูรณ์	เลขานุการคณะกรรมการเกษตร
๒๕	นางบุษบา กาหล	เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

๒๖	นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์	เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
๒๓/	นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์	รท.เลขานุการคณะวิศวกรรมฯ
๒๘	นางธัญรัตน์ ธวัชมงคลศักดิ์	เลขานุการสำนักวิจัยฯ
๒๙/	นางสาวอำภา วิรัตน์พุกษ์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๓๐	นางสาวยุภา วิเศษศรี	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๓๑	นางสาวรดาพร ทองมา	รท.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว
๓๒	นางผ่องพรรณ กั้นธิยะ	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
๓๓	นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓๔	นางแสงจันทร์ ศรีวังพล	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์
๓๕	นางวราพร รัตกันท์	รท.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการม.แม่ใจ-แพร่ฯ
๓๖	นายสมพร มีแสงแก้ว	รท.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการม.แม่ใจ-ชุมพร
๓๗/	นางปรีญาณี พงษ์พานิช	รท.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย บริหารศาสตร์
๓๘	นางสาวพรินทร บุญเรือง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหาร
๓๙	นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด
๔๐	นางสาวจงรักษ์ บัวลอย	รท.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศฯ
๔๑	นางปราณี พันธุ์วุฒิ	ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและ เลขานุการ
๔๒	นางพัชรี คำรินทร์	หัวหน้างานประชุม กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓	นางสาวสิริอัจฉรา ทิพย์วงศ์	รท.หัวหน้างานบริหารฯ กรรมการ ผู้ช่วยและเลขานุการ